

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๗๐๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๓๕๑๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย กระบวนการตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นรายไตรมาส (แบบ สถ.-๐๒) ซึ่งมีกระบวนการที่ภูมิภาคโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต จำนวน ๖ กระบวนการ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการดังกล่าว และพบว่าไม่อยู่ในความหมายตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการมาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มิได้กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติ อนุญาต เพราะเป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแจ้งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณายกเลิกการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน ๖ กระบวนการ ได้แก่ (๑) การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (๒) การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (๓) การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่) (๔) การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (๕) การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) (๖) การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน ๖ คู่มือ/กระบวนการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวและแจ้งการดำเนินงานในระยะถัดไป จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบและขอแจ้งยุติการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต) (แบบ สถ.-๐๒) นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๕๑ - ๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวพัชริดา เจิตดีสกุล

ยกเลิกกระบวนการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ จำนวน ๖ คู่มือ/กระบวนการ ดังนี้

ที่	กระบวนการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สจจ.) จำนวน ๖ กระบวนการ			
๑	การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	ยกเลิกกระบวนการ	สน.คท. (กบท.)
๒	การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุหน้าที่)	ยกเลิกกระบวนการ	สน.คท. (กบท.)
๓	การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น	ยกเลิกกระบวนการ	สน.คท. (กบท.)
๔	การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)	ยกเลิกกระบวนการ	สน.คท. (กบท.)
๕	การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)	ยกเลิกกระบวนการ	สน.คท. (กบท.)
๖	การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	ยกเลิกกระบวนการ	สน.คท. (กบท.)